

เลือกนราธิวาส

เขตปลอดภัย

ตัวแทนไทยเสนอมาราปัตตานี รอผลการรื้อหน้าเดือนร.ค.นี้

คณะพูดคุยสันติสุข
ฝ่ายไทยยื่นข้อเสนอกลุ่มผู้เห็นต่าง
ให้รื้อหน้าปลอดเหตุรุนแรง

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า คณะพูดคุยสันติสุข ซึ่งมี พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ยื่นข้อเสนอต่อกลุ่มมาราปัตตานี ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มผู้เห็นต่าง ในการพบปะพูดคุยกันที่ประเทศมาเลเซียครั้งล่าสุด ช่วงวันที่ 11-12 พ.ย.ที่ผ่านมา ให้กำหนดพื้นที่จ.นราธิวาส เป็นเขตปลอดภัย

รุนแรง หรือเซฟตี้โซน รวมทั้งสอบถามความเชื่อมโยงของขบวนการก่อความไม่สงบชายแดนภาคใต้กับกลุ่มกองทัพรูฮิสลามหรือไอเอส ซึ่งกลุ่มผู้เห็นต่างยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ได้สนับสนุนเพราะอุดมการณ์แตกต่างกัน

ด้าน พล.ท.นักรบ บุญบัวทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ 5 กองอำนาจการรักษาคความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และเลขาธิการคณะพูดคุยสันติสุข กล่าว

ว่า คณะพูดคุยฝ่ายไทยได้ยื่นข้อเสนอ 3 ข้ออย่างเป็นทางการต่อกลุ่มมาราปัตตานี ประกอบด้วย 1.กำหนดพื้นที่เซฟตี้โซน โดยให้กลุ่มมาราปัตตานีเลือกพื้นที่ซึ่งมั่นใจว่าควบคุมได้ ไม่ให้เกิดเหตุ 2.การกำหนดพื้นที่พัฒนา ร่วมกัน และ 3.การนิรโทษกรรม และการขอพักโทษและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

พล.ท.นักรบ กล่าวอีกว่า กลุ่มมาราปัตตานีก็มีข้อเสนอเดิม 3 ข้อคือ 1.ให้รัฐบาลไทยกำหนดให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขเป็นวาระแห่งชาติ 2.การให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ถูกออกหมายจับขอเข้ามาในประเทศไทยได้ เพื่อติดต่อประสาน

งานกับทางการ และพบปะญาติพี่น้อง และ 3.การประกาศยอมรับกลุ่มมาราปัตตานี

เลขาธิการคณะพูดคุยฯ กล่าว ว่า กลุ่มมาราปัตตานีได้มีการเปลี่ยนตัวแทนในคณะพูดคุย โดย นาย อารัง ยะยะห์ ขอลาออก และให้นายมะสุกรี ฮาซิม ทำหน้าที่แทน

“ยังไม่มีการตกลงใดๆ กัน โดยในเดือน ธ.ค.นี้ จะมีการประชุมของคณะทำงานทางเทคนิคอีกครั้ง คาดหวังว่าหลังปีใหม่จะสามารถเปิดตัวการพูดคุยสันติสุขได้อย่างเป็นทางการ” พล.ท.นักรบ กล่าว

พล.ท.นักรบ ประเมินว่า กลุ่มมาราปัตตานีอาจจะยังไม่ค่อยเป็น

เอกภาพ เพราะกลุ่มฟูโลสาย นายซัมซูดิง คาน ขอร่วมพูดคุย แต่ตัวไม่มาร่วมประชุมด้วย ส่วนนายอารังห์ ยะยะห์ ก็กลับไปเป็นคณะกรรมการอำนาจระดับสูงของบีอาร์เอ็น ส่วนผู้นำฝ่ายทหารทั้งนายเต็ง วากาจิ และนายอับดุลเลาะห์ แว มานอร์ ก็ยังคงมีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ดังนั้นจึงให้กลุ่มมาราปัตตานีเลือกพื้นที่เซฟตี้โซนเอง เพราะต้องมั่นใจว่าทำได้จริง เพราะฝ่ายการทหารและกลุ่มเยาวชน ในขบวนการก่อความไม่สงบก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับมาราปัตตานี ต้องให้เวลาเขา แต่คิดว่ามีโอกาสมากที่สุด